
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.  2563 
วันท่ี  13  สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
------------------------------------ 

 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม   

1. นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง    ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
2. นายอภิชาติ  สวัสดี    รองประธานสภาเทศบาลเคียนซา 
3. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
4. นายเทิดศักดิ์  ล้ิมเจษฎาพงษ์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
5. นายวรวุฒ ิ พลวิชัย    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
6. นายสุเทพ  ฮั่นสกุล    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
7. นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
8. นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
9. นายอ านวย  กองแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
10. นายกัมพล  เจนพิชัย    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

 

สมาชกิสภาเทศบาลผู้ไม่มาประชุม 
1. นายชวน  อิสสระทะ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา    ลาประชุม  

 

คณะผู้บริหารผู้เข้าประชุม 
1. นายโกวิช  แสงตะวันวงศ์    นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา 
2. นายจรูญ   ฮั่นสกุล    รองนายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา  
3. นางพิมพา   ทองวิจิตร    รองนายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา 
4. นายนิวัฒน์  สุขะประดิษฐ    เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา 
5. นายวินัย  ฮั่นสกุล    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา 

พนักงานเทศบาลผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุวิทย์  จีนพัฒน์    รองปลัดเทศบาลต าบลเคียนซา 
2. นายธณรัช  ละหารเพ็ชร    ผู้อ านวยการกองช่าง 
3. นางสาวจริยา  สกุลหนู    ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นางสาวพัทธนันท์  หนูแป้น   หัวหน้าส านักปลัด 
5. นางจีรวงศ์  รุ่งอาญา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นายกฤษฎา  บุญปก    นิติกรปฏิบัติการ 
7. นายนัศรุน  หะจิ     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางอุไรวรรณ  ฉิมมี    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
9. นางสาววลัยลักษณ์  มณีฉาย   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
10. นางสาววริศรา  วุฒิพงษ ์    ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น.  
 

นายกัมพล  เจนพิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  

     สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญครับ 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

 

     เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลท้ัง 2 เขต และข้าราชการทุกท่าน  ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้ว
ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง
ท่ี 1 ประจ าปี 2563 วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.      
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      5.1 แนะน าตัวพนักงานเทศบาลยา้ยมาใหม่ 
นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

 

     ด้วยได้รับแจ้งจากส านักปลัดว่าได้มีพนักงานเทศบาลย้ายมาใหม่ 
จ านวน 1 ท่าน ขอเชิญแนะน าตัวต่อสภาครับ 

นางสาววลัยลักษณ์  มณีฉาย 
นักพฒันาชุมชนช านาญการ 

     เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาววลัยลักษณ์  มณีฉาย  
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขนาก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

 

     ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลต าบลเคียนซายินดีต้อนรับครับ 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา        
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563  

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 
15  พฤษภาคม  2563  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการ
ประชุมเพื่อแก้ไขและรับรองต่อไป  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความ
หรือไม่ เชิญครับ  

      แก้ไข หน้าท่ี 4  บรรทัดท่ี 16  
     ข้อความเดิม  แมคโค   
     แก้ไขเป็น   แบคโฮ 

 
 

     มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกไหม  หากไม่มีท่านใดจะแก้ไข  ผมขอ
มติท่ีประชุมด้วย สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้ง ท่ี 1 ประจ าปี 2563  เมื่อวันท่ี  15  
พฤษภาคม  2563  โปรดยกมือขึ้นครับ  
 

มติที่ประชุม      รับรอง 7 ท่าน   
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1.นายอภิชาติ  สวัสดี     2.นายวรวุฒิ  พลวิชัย   
3.นายสุเทพ  ฮั่นสกุล     4.นายเทิดศักดิ์  ล้ิมเจษฎาพงษ์   
5.นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง     6.นายประดิษฐ์ ปลอดภิญโญ   
7.นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์   
     ไม่รับรอง - (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 2 ท่าน  
1.นายอ านวย  กองแก้ว     2.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 

      เป็นอันว่าท่ีประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2563   
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองกระทู้ถาม  
     ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง ที่คณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
     ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 
 5.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     ระเบียบวาระท่ี 5.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เสนอโดย นายกเทศมนตรีต าบล
เคียนซา ขอเชิญครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา 

      เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลท้ัง 2 เขต              
บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลเคียนซา จะได้เสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลต าบลเคียนซา
อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเคียนซา  
จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะ  
การคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงนิ ดังนี้ 
       1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  27,624,256.19 บาท 
       1.1.2 เงินสะสม จ านวน  24,335,601.65 บาท 
       1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  6,715,427.34 บาท 
       1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้
เบิกจ่ายจ านวน 1 โครงการ รวม  1,672,099.00 บาท 
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       1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 
โครงการ รวม  526,000 บาท 
     1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563  ณ วันท่ี 20 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 
     (1) รายรับจริง จ านวน 30,164,083.30 บาท ประกอบด้วย 

     -หมวดภาษีอากร  จ านวน  128,499.33  บาท 
      -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน
 285,999.80 บาท 
      -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  75,218.97 บาท 
      -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน
 1,341,044.00 บาท 
      -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  46,500.00  บาท 
      -หมวดรายได้จากทุน  จ านวน 0.00 บาท 
      -หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  12,017,891.20 บาท 
      -หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  16,268,930.00 บาท 
     (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
6,957.00 บาท 
     (3) รายจ่ายจริง จ านวน 23,504,713.21 บาท ประกอบด้วย 
      -งบกลาง   จ านวน  2,575,113.42 บาท 
      -งบบุคลากร  จ านวน  10,963,201.00 บาท 
      -งบด าเนินงาน  จ านวน  7,773,766.59 บาท 
      -งบลงทุน   จ านวน  240,420.00 บาท 
      -งบรายจ่ายอื่น   จ านวน   0.00 บาท 

     -งบเงินอุดหนนุ   จ านวน  1,952,212.20 บาท 
     (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จ านวน  6,957.00 บาท 
     (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,181,500.00 บาท 
     (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
     (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลได้ประมาณการรายรับและ
รายจ่ายดังนี้   
     3.1 รายรับ ได้ประมาณการรายรับไว้ จ านวน 39,700,000 บาท 
แยกเป็น 

-หมวดภาษีอากร  จ านวน  167,000.00บาท 
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 
321,000.00บาท 
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน 150,000.00 บาท 
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-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน
1,901,000.00 บาท 
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  15,000.00 บาท 
-หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  17,146,000.00 บาท 
-หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน 20,000,000.00 บาท 

     3.2 รายจ่าย ได้ประมาณรายจ่ายไว้ จ านวน  39,700,000 บาท   
แยกเป็น 
ด้านบริหารทั่วไป    
 -แผนงานบริหารงานท่ัวไป  จ านวน  11,350,060 บาท 
 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 1,664,100
 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม     
 -แผนงานการศึกษา  จ านวน  9,813,411 บาท 
 -แผนงานสาธารณสุข  จ านวน  1,471,080 บาท 
 -แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  8,160,820 บาท 
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน125,000บาท 
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวน
 756,000 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ     
 -แผนงานการพาณิชย์   จ านวน  2,896,680 บาท 
แผนงานงบกลาง      
 แผนงานงบกลาง   จ านวน  3,462,849 บาท 
ส าหรับรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย  ปรากฏตามร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดส่งให้ทางสภาได้ตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  
     ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ให้ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่น  ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  และลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
     เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่น
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

     ล าดับต่อไป จะเป็นการอภิปรายร่างเทศบัญญัติฯ สมาชิกท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญครับ 
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     ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอมติท่ีประชุม
สภาว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้รับ
หลักการ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม      รับหลักการ  7 ท่าน   
1.นายอภิชาติ  สวัสดี     2.นายวรวุฒิ  พลวิชัย   
3.นายสุเทพ  ฮั่นสกุล     4.นายเทิดศักดิ์  ล้ิมเจษฎาพงษ์   
5.นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง     6.นายประดิษฐ์ ปลอดภิญโญ   
7.นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์   
     ไม่รับหลักการ   - (ไม่มี) 
     งดออกเสียง 2 ท่าน  
1.นายอ านวย  กองแก้ว     2.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

     เป็นอันว่าท่ีประชุมสภามีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 

 5.2 ขอความเห็นชอบจากสภาเพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

    ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบจากสภาเพื่อโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอโดย
นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา ขอเชิญครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา  

     เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ข้าพเจ้า    
นายโกวิช  แสงตะวันวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา ขอเสนอ  
ญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลเคียนซาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ขอโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  และโอนลดงบประมาณ
ราย จ่ าย  ประจ าปี ง บประมาณ  พ .ศ .2563   ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ี ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  รายละเอียดดังนี้ 
1. ขอโอนต้ังจ่ายรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  คือ 

1.1 ด้วยครุภัณฑ์ส านักงาน ของเทศบาลต าบลเคียนซา รายการ
เครื่องปรับอากาศ  ประจ าห้องประปา  ห้องกองช่าง และห้องธุรการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเคียนซา  มีการช ารุด และค่าซ่อมแซม
ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม  เทศบาลต าบลเคียนซา จึงมีความจ าเป็นต้อง
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  4  
เครื่อง  เพื่อติดต้ังประจ าห้องประปา จ านวน 2 เครื่อง ห้องกองช่าง 
จ านวน 1 เครื่อง และห้องธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
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เคียนซา จ านวน  1  เครื่อง   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
     -แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดผนัง  จ านวน  4  เครื่องๆละ 28,000 
บาท  รวมเปน็เงิน  112,000  บาท  คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 

1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000  บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่

เกิน 40,000  บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน     
15  เมตร 

โดยต้ังจ่ายตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ    
2.  ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  เพื่อน าไปต้ังจ่าย
รายการใหม ่รายการค่าครุภัณฑ์ส านักงานตามข้อ 1 จ านวน 1 รายการ 
ดังนี ้
  -โอนลด จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง จ านวน 
112,000 บาท  
 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ในญัตติท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบจาก
สภาเพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีน าเสนอบ้าง ขอเชิญครับ 
     หากไม่มีท่านใดสงสัย ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ  6 ท่าน   
1.นายอภิชาติ  สวัสดี     2.นายวรวุฒิ  พลวิชัย   
3.นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์     4.นายเทิดศักดิ์  ล้ิมเจษฎาพงษ์   
5.นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง     6.นายประดิษฐ์ ปลอดภิญโญ      
     ไม่เห็นชอบ - (ไม่มี) 
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     งดออกเสียง 3 ท่าน  
1.นายสุเทพ  ฮั่นสกุล    2.อ านวย  กองแก้ว   
3.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

     เป็นอันว่าท่ีประชุมสภามีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเคียนซาโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2563 

 5.3 การพิจารณาคัดเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     การพิจารณาคัดเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง  ด้วยนายวิสุทธิ์   แซ่บ่าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เคียนซา เขต 1  ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
ได้ลาออกจากต าแหน่ง เมื่อวันท่ี  19  พฤศจิกายน  2562  มีผลให้
ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง  จึงต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เคียนซา เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนต าแหน่งท่ีว่างครับ 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอช่ือผู้ท่ีเหมาะสมครับ 

     เชิญท่านประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ ครับ 

นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 1 

     เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอท่านเทิดศักด์ิ  ล้ิมเจษฎาพงษ์ 
เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่านครับ 

ท่ีประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
1.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง   2.นายวรวุฒิ  พลวิชัย 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     มีท่านใดจะเสนอผู้ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมอีกไหมครับ 
     ไม่มีท่านใดเสนอเพิ่ม   
     เชิญท่านเลขานุการสภาครับ 
 

นายกัมพล  เจนพิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

     ในการคัดเลือกคณะกรรมการของสภา เมื่อมีการเสนอช่ือเพียงท่าน
เดียว ก็ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือกจากสภาครับ 
 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     เป็นอันว่า นายเทิดศักด์ิ  ล้ิมเจษฎาพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เคียนซา เขต 1  ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม
แทนต าแหน่งท่ีว่างนะครับ 
 

ที่ประชุม      รับทราบ 
 
 
 



~ ๙ ~ 
 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     ล าดับต่อไปเป็นการด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบดูว่ามีส่วนใดหรือโครงการใดบ้างท่ี
สมควรแปรญัตติ  ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้ช้ีแจงระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องครับ 

นายกัมพล  เจนพิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

     เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
     ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีจ านวนไมน่้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
     คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ 105 (3) ถือเป็น
คณะกรรมการสามัญตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีจ านวนไมน่้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
     ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเสนอช่ือ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     ผมขอหารือท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ว่าสมควรให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จ านวนกี่ท่าน  
     ขอเชิญท่านประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ ครับ 
 

นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 1 

    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายประดิษฐ์  
ปลอดภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผมขอเสนอว่าควรก าหนดให้
มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 3 ท่านครับ 
 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่านครับ 

ที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
1.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  2.นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์ 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญครับ  
     หากไม่มีท่านใดน าเสนอเพิ่ม  ผมขอมติท่ีประชุมสภา สมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 3 ท่าน โปรดยกมือ
ขึ้นครับ 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบ 7 ท่าน   
1.นายอภิชาติ  สวัสดี     2.นายวรวุฒิ  พลวิชัย   
3.นายสุเทพ  ฮั่นสกุล     4.นายเทิดศักดิ์  ล้ิมเจษฎาพงษ์   
5.นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง     6.นายประดิษฐ์ ปลอดภิญโญ   
7.นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์ 



~ ๑๐ ~ 
 

     ไม่เห็นชอบ -  (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 2 ท่าน  
1.นายอ านวย  กองแก้ว     2.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

      เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 ท่าน 
ล าดับต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยจะท าการ
คัดเลือกให้แล้วเสร็จไปทีละคน ทีละล าดับ  ผมขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ
รายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
ท่านท่ี 1  ขอเชิญครับ 
     เชิญท่านประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ ครับ 

นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 1 

    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายประดิษฐ์  
ปลอดภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 1  ขอเสนอท่าน
ประจักษ์  สุริยาพิทักษ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี 1 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่านครับ 

ที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
1. นายเทิดศักด์ิ  ล้ิมเจษฎาพงษ์  2.นายวรวุฒิ  พลวิชัย 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอผู้ท่ีจะเหมาะสมเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนท่ี 1 อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   
     ไม่มีท่านใดน าเสนอเพิ่ม   
     เป็นอันว่า นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์  ได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ท่านท่ี 1  
     ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ท่านท่ี 2       
     เชิญท่านเทิดศักดิ์  ล้ิมเจษฎาพงษ์ ครับ 

นายเทิดศักด์ิ  ลิ้มเจษฎาพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 1 

    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายเทิดศักด์ิ  ล้ิมเจษฎาพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 1 ขอเสนอ นายจรัล กมลจิต
รุ่งเรือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี 2 ครับ 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่านครับ 

ที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
1.นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์   2.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ  

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     มีสมาชิกท่านใด จะเสนอผู้ท่ีจะเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนท่ี 2 อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   
     ไม่มีท่านใดเสนอเพิ่ม   



~ ๑๑ ~ 
 

     นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ท่านท่ี 2  
     ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ท่านท่ี 3      
     เชิญท่านประจักษ์  สุริยาพิทักษ์ ครับ 
 

นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 2 

     เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี และ
ผู้บริหารทุกท่าน ผมนายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซา เขต 2  ขอเสนอท่านสุเทพ  ฮั่นสกุล  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ท่านท่ี 3 ครับ 
 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่านครับ 

ท่ีประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
1.นายอภิชาติ  สวัสดี   2.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ   

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     มีสมาชิกท่านใด จะเสนอผู้ท่ีจะเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนท่ี 3 อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   
     ไม่มีท่านใดเสนอเพิ่ม   
     นายสุเทพ  ฮั่นสกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ท่านท่ี 3  
     ขอเชิญท่านเลขานุการสภา แจ้งรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท้ัง 3 ท่าน และช้ีแจงรายละเอียดข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องล าดับต่อไปครับ 
 

นายกัมพล  เจนพิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

     ตามท่ีได้มีการเสนอช่ือ และได้ท าการรับรองจากท่านสมาชิกสภาซึ่ง
ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ จ านวน 3 ท่าน  ประกอบด้วย 
1.  นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์  
2.  นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง 
3.  นายสุเทพ  ฮั่นสกุล 
 

     ล าดับต่อไป  กระผมขอน าเรียนว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554  
     ข้อ 109 วรรคแรก  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
     ดังนั้น หลังเลิกประชุมสภาในวันนี้ เวลา 14.00 น. ผมขอนัด
คณะกรรมการแปรญัตติ ท้ัง 3 ท่าน ประชุมเพื่อให้ท้ัง 3 ท่านได้ท าการ
คัดเลือกกันเอง เป็นประธาน 1 คน และเลขานุการ 1 คน  ซึ่งจะท าการ
คัดเลือกกัน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลฯแห่งนี้ 



~ ๑๒ ~ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติ      รับทราบ     

1.  นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์  
2.  นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง 
3.  นายสุเทพ  ฮั่นสกุล 
 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
     ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
     ข้อ ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
      ฉะนั้น ผมขอหารือในท่ีประชุมแห่งนี้ว่าสมควรก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่วัน วันเวลาใด
และสถานท่ีใด ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านเลขานุการสภาครับ 

นายกัมพล  เจนพิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

     กระผมขอเสนอว่าควรก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 วัน คือ วันท่ี 14,17 และ 18 
สิงหาคม 2563  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซาครับ 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่   
     เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  ผมขอมติท่ี
ประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการก าหนดระยะเวลา วันเวลา 
และสถานท่ี ในการเสนอค าแปรญัตติตามท่ีท่านเลขานุการสภาเสนอ
โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ 7 ท่าน   
1.นายอภิชาติ  สวัสดี     2.นายวรวุฒิ  พลวิชัย   
3.นายสุเทพ  ฮั่นสกุล     4.นายเทิดศักดิ์  ล้ิมเจษฎาพงษ์   
5.นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง     6.นายประดิษฐ์ ปลอดภิญโญ   
7.นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์ 
     ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 2 ท่าน  
1.นายอ านวย  กองแก้ว     2.นายยุทธศักดิ ์ กมลจิตรุ่งเรือง 

 



~ ๑๓ ~ 
 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     ผมขอประกาศให้ทุกท่านในท่ีประชุมทราบว่า สภามีมติเห็นชอบให้ 
ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ วันท่ี 14,17 และ18 
สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลเคียนซา และผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  
และ วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  ทุกท่านรับทราบนะครับ 

ที่ประชุม      รับทราบ 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     ท่านเลขานุการสภามีอะไรจะช้ีแจงเพิ่มเติมไหมครับ 
     เชิญท่านเลขานุการสภาครับ 

นายกัมพล  เจนพิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

     เรยีนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพทุกท่าน ตอนนี้เรา
ได้คณะกรรมการแปรญัตติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว กระผมขออนุญาตน า
เรียนทางสมาชิกสภาทุกท่าน และนายกเทศมนตรี  ถ้าหากมีค าขอแปร
ญัตติท่ีเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งในการท่ีจะยื่นขอ
แปรญัตติในงบประมาณรายจ่ายนั้น เราสามารถท่ีจะยื่นให้มีการปรับลด
ได้ แต่ในส่วนของรายจ่ายประจ าบางส่วน เช่น  เงินเดือน  ค่าตอบแทน 
ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  เงินอุดหนุนท่ีทางรัฐบาลได้อุดหนุนแบบ
ระบุวัตถุประสงค์ไว้ เช่น เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพผู้พิการ ค่าอาหาร
กลางวัน  อาหารเสริมนม  ไม่สามารถปรับลดได้  จะปรับลดได้เฉพาะใน
ส่วนของรายจ่ายท่ีเป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  โดยขอให้ทุกท่านท่ีจะขอแปรญัตติ  สามารถยื่นค าขอตาม
วัน เวลา และสถานท่ี ตามก าหนดการท่ีแจ้งไปแล้วครับ 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ  

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

 

     ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ มีท่านสมาชิกท่านใดน าเสนอเรื่อง
อื่นๆบ้างครับ 
     เชิญท่านเลขานุการสภาครับ  
 

นายกัมพล  เจนพิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

     เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาท่ีเคารพทุกท่าน ตามท่ี
ผู้บริหารได้ขออนุมัติต่อสภาในเรื่องการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
เพื่อท่ีจะจัดการขยะของเทศบาลต าบลเคียนซา บัดนี้ทางเทศบาลต าบล
เคียนซา ได้ด าเนินการในเรื่องของการเก็บ ขนขยะ ออกจากบ่อขยะไป
จ านวน 200 ตัน ใช้งบประมาณท้ังส้ิน 300,000 บาท โดยทางบริษัท
ท่ีรับจ้างน าขยะไปก าจัด ได้น ารถมาขุดและบรรทุกขยะไป 200 ตัน แต่
เมื่อดูแล้วขยะจ านวน 200 ตันท่ีถูกขนออกไป  มีจ านวนน้อยมากหาก
เปรียบเทียบกับจ านวนขยะท่ีเหลืออยู่ในบ่อ  ซึ่งถ้าเราจะขนขยะไปหมด
บ่อก็คาดว่าน่าจะใช้งบประมาณเป็นหลักล้าน หนึ่งตันมีค่าใช้จ่าย 



~ ๑๔ ~ 
 

1,500 บาท ถ้าขยะท่ีมีอยู่ประมาณ 2,000 ตัน เราก็จะต้องใช้
งบประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่งถ้าเราน าเงินจ านวน 3,000,000 
บาท มาด าเนินการเก็บขนขยะเพียงอย่างเดียว  เราก็จะไม่มีงบประมาณ
มาพัฒนาในส่วนของการจัดท าสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ในปี
นั้นได้  เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตน าเสนอในส่วนของการเก็บขนขยะใน
แต่ละปี ซึ่งถ้าปีหนึ่งๆเราได้ขนขยะไปก าจัด 300 ตัน ทุกๆ ปี  ก็จะใช้
งบประมาณ 450,000 บาทต่อปี ปริมาณขยะก็จะลดลงเรื่อยๆ 
อยากจะฝากทางผู้บริหารและสมาชิกสภาว่า  ในแต่ละปีขอให้ได้มีการ
ต้ังงบประมาณเพื่อด าเนินการในเรื่องนี้ไว้ด้วย ขอบคุณมากครับ 
 

นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
 

     มีสมาชิกสภาท่านใดจะน าเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผม
ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซาครับ 
 

ปิดประชุม   เวลา  12.00 น. 
 

    (ลงช่ือ)                                     ผู้บันทึกการประชุม 
         (นายกัมพล  เจนพิชัย) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้ว 
 
 

    (ลงช่ือ)                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง) 

 

    (ลงช่ือ)                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ) 

 

    (ลงช่ือ)                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายเทิดศักดิ์  ล้ิมเจษฎาพงษ์) 
 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
    (ลงช่ือ)                  ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
          (นายยุทธศักด์ิ  กมลจิตรุ่งเรือง) 


